

Số: 29 /KHKD

V/v: Phối hợp thực hiện tăng cường
kiểm soát tải trọng container
từ các cảng biển

Hải Phòng, ngày 2 tháng 10 năm 2014.

Kính gửi: - CÁC QUÝ HÃNG TÀU / QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ xin gửi tới Quý Hãng tàu; Quý khách hàng lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Thực hiện văn bản số 11914/BGTVT-VT, văn bản số 11915/BGTVT-VT ngày 22/ 09/ 2014 của Bộ giao thông vận tải và văn bản số 4036/CHHVN-VTDVHH ngày 29/ 09/ 2014 của Cục Hàng hải Việt nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị V/v tăng cường kiểm soát tải trọng container từ các cảng biển.

Qua thực tế kiểm tra, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng mặc dù các container vận chuyển tới cảng để xếp lên tàu biển đều được cân tải trọng nhưng việc xử lý không nghiêm, vẫn thực hiện xếp container quá tải trọng cho phép lên tàu dẫn đến tiềm ẩn mất an toàn cho tàu biển trong quá trình hành hải, an toàn lao động trong quá trình xếp dỡ, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến kết cấu hạ tầng giao thông khi lưu hành trên đường bộ.

Do đó, Bộ giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cảng biển phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng container, kiên quyết không cho phương tiện vào Cảng và không xếp các container quá tải trọng cho phép lên tàu.

Để thực hiện tốt chủ trương này cũng như để tạo điều kiện cho Cảng thực hiện tốt những nội dung đã cam kết với Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng Đình Vũ kính đề nghị Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng phối hợp với Cảng thực hiện tốt quy định của pháp luật trong việc phối hợp thực hiện những công việc cụ thể sau đây:

- Cung cấp cho Cảng đầy đủ, chính xác số liệu về trọng lượng các container hàng dự kiến xếp; dỡ trên mỗi chuyến tàu làm hàng tại Cảng Đình Vũ.
- Đề nghị Quý hãng tàu thông báo tới khách hàng đóng hàng nhập và xuất đúng tải trọng cho phép của container theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cảng Đình Vũ sẽ từ chối không cho phương tiện vào Cảng và không xếp các container quá tải trọng cho phép lên tàu nếu Quý hãng tàu/ Quý khách hàng không thực hiện theo quy định của pháp luật và đề nghị phối hợp giữa các bên với Cảng.

Rất mong nhận được sự hợp ủng hộ và tác của Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- T. Giám đốc (để b/cáo)
- Lưu: VT, KHKD

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thành Đồ